

บทที่ 4 บริบทของพื้นที่ศึกษา

บริบทของตำบลอุดมพร

1. ประวัติความเป็นมา

ตำบลอุดมพร แยกออกมาจากตำบลเขมเป็นตำบลอุดมพร เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2528 มีหมู่บ้านอยู่ในความรับผิดชอบ 8 หมู่บ้าน ตำบลอุดมพรได้ยกฐานะตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2539 ปัจจุบันเป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของกิ่งอำเภอเฝ้าไร่ ประกอบด้วย 13 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านโคกอุดม หมู่ 2 บ้านคำซิว หมู่ 3 บ้านหนองบัวเงิน หมู่ 4 บ้านนาตุน หมู่ 5 บ้านโนนสะอาด หมู่ 6 บ้านคำสะอาด หมู่ 7 บ้านคำโคนสว่าง หมู่ 8 บ้านศรีสว่าง หมู่ 9 บ้านโพธิ์จุมพล หมู่ 10 บ้านคำบุญมี หมู่ 11 บ้านบูรพา หมู่ 12 บ้านคำแก้ว หมู่ 13 บ้านอุดมพร

2. ที่ตั้ง

พื้นที่ มีเนื้อที่ 39 ตารางกิโลเมตร สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ดอนและที่ลุ่มตามลำน้ำห้วยสงคราม และลำห้วยโคน การตั้งบ้านเรือนและชุมชนจะอยู่รวมเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ เป็นหมู่บ้าน

ทิศเหนือ ติดกับ ต.นาดี กิ่ง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย

ทิศใต้ ติดกับ แม่น้ำสงคราม, ต.ดงหม้อทอง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร

ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บ้านจันทร์ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

ทิศตะวันตก ติดกับ ต.เขม, ต.บ้านโพธิ์ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

3. การปกครอง

ตำบลอุดมพร อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย แบ่งการปกครองออกเป็น 14 หมู่บ้าน ได้แก่

หมู่ที่ 1 บ้านโคกอุดม	หมู่ที่ 2 บ้านคำซิว	หมู่ที่ 3 บ้านหนองบัวเงิน
หมู่ที่ 4 บ้านนาตุน	หมู่ที่ 5 บ้านโนนสะอาด	หมู่ที่ 6 บ้านคำสะอาด
หมู่ที่ 7 บ้านคำโคนสว่าง	หมู่ที่ 8 บ้านอุดมพร	หมู่ที่ 9 บ้านโพธิ์จุมพล
หมู่ที่ 10 บ้านคำบุญมี	หมู่ที่ 11 บ้านบูรพา	หมู่ที่ 12 บ้านคำแก้ว
หมู่ที่ 13 บ้านแสงสว่าง	หมู่ที่ 14 บ้านใหม่พัฒนา	

(กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย : 2559)

การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนด้านการประชาคมร่วมกัน ได้แก่ ร้านค้าวันพระปลอดเหล้า งานประเพณีปลอดเหล้า

4. ลักษณะทางสังคม

จำนวนประชากรใน ตำบลอุตมพร

จำนวนหลังคาเรือน 2,168 หลังคาเรือน

จำนวนประชากร 7,744 คน

จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี 538 คน

จำนวนสตรีตั้งครรภ์ 28 คน

จำนวนผู้สูงอายุ 563 คน

จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง 104 คน

จำนวนผู้พิการ 53 คน

5. ลักษณะทางเศรษฐกิจ

5.1 อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา

อาชีพเสริม ทำสวนและเลี้ยงสัตว์

ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเทศบาลตำบลอุตมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลอุตมพร อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย แบ่งเขตการปกครอง ออกเป็น 14 หมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน 2,168 ครัวเรือน มีประชากรทั้งหมด 7,744 คน เป็นชาย 3,890 และหญิง 3,854 คน (งานทะเบียนอำเภอเฝ้าไร่ :2558) ในทุกหมู่บ้านจะประสบกับปัญหา เกี่ยวกับการดื่มแอลกอฮอล์คือ มีนักดื่มหน้าใหม่เพิ่มขึ้น ส่วนผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์อยู่แล้วก็มีแนวโน้มว่ามีการดื่มในปริมาณที่มากขึ้น จำนวนที่เพิ่มขึ้นนั้นปรากฏในทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มวัยรุ่น สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ง่าย เนื่องจากสิ่งแวดล้อมทางสังคม ระดับครอบครัวส่วนใหญ่เห็นว่าการดื่มสุราเป็นเรื่องธรรมดา ไม่ใช่ปัญหา มีการดื่มในทุกวันหลังจกการทำงานไร่ งานสวน และในยามเทศกาลยามว่าง ดื่มทั้งเด็กและผู้ใหญ่ซึ่งมีความเชื่อว่าเป็นยาแก้ปวดเมื่อย ดื่มน้ำก่อนอาหารเพื่อการเจริญอาหาร จนเป็นเรื่องปกติของสังคม

องค์การบริหารส่วนตำบลอุตมพร อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย มีความต้องการดำเนินการ พัฒนาและส่งเสริมเพื่อลดปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน ซึ่งพื้นที่ อบต.อุตมพร มีการ ดำเนินการรณรงค์ให้ความรู้ประชาสัมพันธ์การงดเหล้าในเทศกาลสำคัญต่างๆ เช่นงดเหล้าเข้าพรรษา โครงการงานบุญศพลอดเหล้า งานบุญปลอดเหล้า และจากข้อมูล Tcnap และ Recap พบว่า มี จำนวนครัวเรือนที่มีสมาชิกในครัวเรือนดื่มแอลกอฮอล์จำนวน 1,517 ครัวเรือน ซึ่งคิดเป็น ร้อยละ 70 ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมด และมีผู้ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ ร้อยละ 70 (แบบสำรวจ สถานการณ์การควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อบต.อุตมพร :2559) นักดื่มส่วนใหญ่เป็น

บุคคลที่มีครอบครัวและเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกในครัวเรือน ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาภายในครอบครัว ทั้งการทะเลาะวิวาทในครอบครัว ปัญหาเศรษฐกิจ ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ปัญหาการใช้ความรุนแรงกับเด็กและสตรี ส่งผลให้เกิดความไม่มั่นคงและสับสนเสี่ยงที่จะนำไปสู่การใช้ความรุนแรงที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งอาจนำไปสู่การเกิดพฤติกรรมเลียนแบบของเยาวชน อันจะนำไปสู่ปัญหาอื่นๆต่อไป